



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจ

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ภาวะธุรกิจโดยรวมของภาคใต้ในความเห็นของผู้ประกอบการ ชะลอตัวจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ยังอ่อนแรง และความต้องการที่อยู่อาศัยที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง เนื่องจากราคาลินค้าเกษตรที่สำคัญยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงลดลง ขณะเดียวกันการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามคำสั่งซื้อที่ลดลง การขาดแคลนวัตถุดิบ และผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนใหม่ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดีจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซีย

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกจากการผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปที่คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี และเงินบาทที่ยังอ่อนค่าทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันด้านราคาได้ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้ดีจากนักท่องเที่ยวเอเชียเป็นสำคัญ

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่างๆ ในภาคใต้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จำนวน 70 ราย (รวมประชุมประเมินภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอบางคนที จังหวัดยะลา) ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (15 ราย) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ (2 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งและเพาะเลี้ยง (7 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง (2 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ (15 ราย) การค้า - ค้าปลีกค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/เฟอร์นิเจอร์ และ วัสดุก่อสร้าง (11 ราย) อสังหาริมทรัพย์ (8 ราย) ขนส่ง (4 ราย) และอื่นๆ (6 ราย หอการค้า/ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน/สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว/และสถาบันการเงิน)

ภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 การผลิตและการส่งออกชะลอตัวในหลายอุตสาหกรรม เป็นผลจากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ยังชะลอตัว การขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากมาตรการของภาครัฐที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มในราคาสูง อย่างไรก็ตาม การผลิตและส่งออกในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปและถุงมือยางสังเคราะห์ยังขยายตัวได้ ส่วนการผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมหมึกแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงปลายปี ตามแนวโน้มคำสั่งซื้อจากตลาดหลักที่เพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมคาดว่า การผลิตและการส่งออกในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ยังคงใกล้เคียงกับภาวะปัจจุบัน

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 การผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนในเกือบทุกสินค้า ยกเว้น ยางคอมพาวนด์ เนื่องจากตลาดหลักจีนลดการสั่งซื้อยางคอมพาวนด์ลง และเปลี่ยนมาซื้อยางแท่งแทนหลังจากที่การปรับสูตรยางคอมพาวนด์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ซื้อไม่มั่นใจในคุณภาพการผสมสารเคมีที่มีปริมาณสูงขึ้นเข้าในยาง จึงทำให้การผลิตและการส่งออกยางแท่งเพิ่มขึ้นมาก

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าการผลิตและการส่งออกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ตามคำสั่งซื้อ ส่วนราคายางพารามีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันไปจนถึงปี 2559

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 การผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการซื้อจากตลาดหลักจีนที่ชะลอตัว เนื่องจากความต้องการเฟอร์นิเจอร์ประเทศจีนลดลง ประกอบกับสต็อกวัตถุดิบของจีนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคม เงินหยวนที่อ่อนค่าลง ทำให้ผู้ซื้อเกิดความกังวลว่าเงินหยวนจะอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ส่งผลให้จีนมีคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น สำหรับการผลิตและการส่งออกพาร์ติเคิลบอร์ดยังทรงตัว แม้ตลาดหลักมาเลเซียจะประสบปัญหาเงินริงกิตอ่อนค่ามากก็ตาม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าการผลิตและการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามสภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับฐานสูงในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 สำหรับพาร์ติเคิลบอร์ดคาดว่าจะยังคงทรงตัวต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมถุงมือยาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 การผลิตและการส่งออกถุงมือยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมีความหนาและทนทานมากขึ้น ตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้า

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าการผลิตและการส่งออกถุงมือยางสังเคราะห์ทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนแต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเป็นช่วง Low Season ของถุงมือยาง อีกทั้งยังเป็นช่วงวันหยุดยาวส่งผลให้ความต้องการใช้ถุงมือยางลดลง

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง และสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับผลจากมาตรการกำหนดราคาซื้อผลปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มดิบของภาครัฐ อีกทั้งในบางช่วงโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หยุดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ทำให้ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบลดลง และจากราคาขายที่สูงกว่าราคาในตลาดโลกทำให้ไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าการผลิตน้ำมันปาล์มดิบยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่าการปรับราคารับซื้อผลปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มดิบของภาครัฐเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าได้ในระดับหนึ่ง

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 การผลิตและการส่งออกหมีกแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการขาดแคลนวัตถุดิบ จากมาตรการของภาครัฐที่เข้มงวดกับเรือประมงในหลายด้าน เพื่อแก้ไขปัญหา IUU เช่น การจดทะเบียน การกำหนดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document หรือ MCPD) เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบจากการกีดกันสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences หรือ GSP) ขณะที่การผลิตและการส่งออกหมีกแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบหลังจากที่หลายฝ่ายได้บริหารจัดการกับปัญหาโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome หรือ EMS) ทำให้การเพาะเลี้ยงกุ้งมีทิศทางดีขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าการผลิตและการส่งออกหมีกแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามแนวโน้มคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุดิบรองรับ เนื่องจากการออกจับปลาของเรือประมงที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับกุ้งแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งยังคงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 การผลิตและการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกไปตลาดตะวันออกกลางที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบทูน่า Skipjack ที่ปรับสูงขึ้น (ปัจจุบันราคาตันละ 1,500 ดอลลาร์ สหรัฐ.) หลังจากทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนานเกือบ 1 ปี (ตันละ 1,000 - 1,200 ดอลลาร์ สหรัฐ.) เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อเพื่อรอดูทิศทางของราคา สำหรับการผลิตและการส่งออกปูม้ากระป๋องลดลง ตามวัตถุดิบปูธรรมชาติที่ขาดแคลน ประกอบกับสต็อกของตลาดหลักสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับสูง

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าการผลิตและการส่งออกมีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยคาดว่าราคาวัตถุดิบทูน่า Skipjack จะปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 ปี 2558 อยู่ที่ตันละ 1,200 - 1,300 ดอลลาร์ สหรัฐ. ขณะที่การผลิตและการส่งออกปูม้ากระป๋องยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ธุรกิจการท่องเที่ยวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนเล็กน้อยในพื้นที่ฝั่งอันดามัน แม้นักท่องเที่ยวยุโรปจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแต่ก็มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาชดเชย ขณะที่ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างขยายตัวได้ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน และไทย ทั้งนี้เป็นผลจากการส่งเสริมการตลาดในประเทศ ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยงต่าง ๆ และตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งปัจจุบันนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบส่วนตัวมากขึ้นกว่าเดิมที่เดินทางเป็นกรุ๊ป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาเข้าพักของนักท่องเที่ยวเอเชียสั้นกว่านักท่องเที่ยวยุโรป กอปรกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการใช้จ่ายต่อการเดินทางหนึ่งครั้งมากขึ้น เช่น ลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวจาก 2 – 3 วัน เหลือเพียง 1 วัน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ นักท่องเที่ยวนิยมเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ one day trip มากขึ้น ทำให้รายได้ของที่พักในพื้นที่เกาะลดลง เช่น เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวยังคงใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อย ๆ ฟื้นตัว ทำให้ผู้ประกอบการเร่งทำการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีนที่มองว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ยังมีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะความปลอดภัยภายในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การเมือง เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้จองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวสั้นลงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

ธุรกิจการค้า

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ยอดขายลดลงทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทน เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากรายได้เกษตรกรที่ลดลงตามราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ และภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ที่ยังเป็นปัจจัยกดดันให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายแม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะยังมีกำลังซื้อก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ รวมทั้งกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้บ้าง แต่ในส่วนของวัสดุก่อสร้างยอดขายยังคงลดลงต่อเนื่องตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะคู่แข่งรายใหญ่ เช่น โฮมโปร ไทวัสดุ เป็นต้น สำหรับการค้าชายแดน จังหวัดระนอง ยอดขายทรงตัวทั้งสินค้าอุปโภคและวัสดุก่อสร้าง

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ยอดขายน่าจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยอดขายรถยนต์น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากการผิคนัดชำระหนี้เริ่มลดลงในช่วงครึ่งปีแรก

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงชะลอตัวต่อเนื่องทั้งแนวราบและแนวสูง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้เกษตรกรที่ลดลงจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ และภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การตัดสินใจซื้อช้าลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงในบางพื้นที่ขยายตัวได้บ้าง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งราคาที่ไม่สูงมากนักและทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างในโครงการของภาครัฐที่มีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายเปลี่ยนไปรับเหมาก่อสร้างโครงการของภาครัฐมากขึ้น ได้แก่ โครงการก่อสร้างสาธารณสุขจังหวัด โครงการกรมชลประทาน เป็นต้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนแต่ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ตามความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าระดับกลางถึงบนที่ยังคงทรงตัว เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวจากนักท่องเที่ยวจีน ส่งผลให้ยังมีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูงอยู่บ้าง

การลงทุนภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ในภาพรวมผู้ประกอบการยังชะลอการลงทุนใหม่ ทั้งแผนการซื้อเครื่องจักรใหม่ แผนการสร้างโรงงานใหม่ รวมถึงชะลอการผลิตของโรงงานที่สร้างใหม่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบยังมีการลงทุนขนาดใหญ่ โดยสร้างเป็นโรงงานแบบครบวงจรและมีการสร้างโรงผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปมีการสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Wood Pellets) และผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้แทนน้ำมันเตา ตลอดจนการเพิ่มสายการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด อุตสาหกรรมถุงมือยางมีการขยายสายการผลิต อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องมีการสร้างห้องเย็นเพิ่มและนำเข้าเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย และในธุรกิจอื่น ๆ ยังมีการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การสร้างโรงแรม การซื้อเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งการขยายพื้นที่ห้าง

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การลงทุนยังคงชะลอตัว เพื่อรอคู่สถานการณ์เศรษฐกิจ

แรงงาน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ภาวะโดยรวมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการสามารถเลือกแรงงานได้มากขึ้น รวมถึงกรณีที่แรงงานลาออกก็จะไม่จ้างแรงงานเพิ่มขึ้นแต่จะใช้แรงงานหมุนเวียนทดแทนกัน ส่งผลให้แรงงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการค้ายังคงขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการตลาด และ ช่างเทคนิค ขณะที่การจ้างงานในกลุ่มแรงงานไทยยังคงทำได้ยากเช่นเดิม ทั้งนี้ในบางอุตสาหกรรมยังคงมีความต้องการแรงงานไทยมากกว่าแรงงานต่างด้าว

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ผู้ประกอบการบางรายยังมีแผนจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิต และสำรองไว้สำหรับธุรกิจที่มีการขยายสาขาหรือสร้างโรงงานใหม่

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ต้นทุนการผลิตโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนจากการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงและการจ้างผลิตสินค้า เช่น ยางแผ่นรมควันในพื้นที่ใกล้ด่านที่ส่งออก ทำให้ต้นทุนด้านการขนส่งลดลง ด้านราคาขายสินค้ายังคงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันที่สูงขึ้น และราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงในอุตสาหกรรมยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูป ถุงมือยางสังเคราะห์ ทุ่นน้ำกระป๋อง และน้ำมันปาล์มดิบ เว้นแต่การผลิตปุ๋ยน้ำกระป๋องที่ราคาขายลดลงจากสต็อกสินค้าของตลาดหลักที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาขายสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงทรงตัว ส่วนราคาที่อยู่อาศัยสามารถปรับเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งผู้ประกอบการได้เพิ่มอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เช่น ทิว ตู้เย็น ชุดรับแขก เป็นต้น รวมทั้งราคาห้องพักที่ปรับเพิ่มขึ้นได้บ้างในช่วงฤดูการท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 แนวโน้มต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานยังเป็นปัจจัยผันแปรที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

ภาคการเงิน

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรลดลงตามราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินในปัจจุบัน ได้มีการรวมศูนย์การตัดสินใจไว้ที่สำนักงานใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ ชัดเจน และถูกต้องของเอกสารทางการเงินเป็นสำคัญ

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2558 คาดว่าภาวะเงินฝากและสินเชื่อใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
กันยายน 2558